

Số: /BC-STTTT-TTBCXB

Trà Vinh, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả công tác đối ngoại năm 2023
và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024

Thực hiện Công văn số 4621/UBND-THNV ngày 16/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2023, kế hoạch đối ngoại năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông xin báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện

a) Về hoạt động đối ngoại

Trong năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện tốt Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (*ban hành kèm theo Quyết định số 4744-QĐ/TU ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy*), bảo đảm các nguyên tắc quản lý hoạt động đối ngoại và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp các Sở, Ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh có hiệu quả.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông không có cử đoàn ra nước ngoài và cũng không có đoàn khách nước ngoài đến làm việc với Sở.

b) Về hoạt động thông tin đối ngoại

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023, năm 2024; Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 14/KH-STTTT-TTBCXB ngày 02/3/2023 về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện phần việc được giao tại Kế hoạch số 07-KH/BCĐ-TTĐN ngày 17/02/2023 của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh về công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 12/KH-STTTT-TTBCXB ngày 13/02/2023 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tiểu Cần; lãnh đạo UBND xã Cây Hẹ, huyện Tiểu Cần lắp dựng 01 pano tuyên truyền,

quảng bá ASEAN năm 2023 tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần (*pano 02 mặt, diện tích 27m²/mặt*).

Thực hiện Chương trình phối hợp số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 09/12/2021 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021 – 2030 và thực hiện Công văn số 598/UBND-NC ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 5115/CTr-BTTTT-BTLBĐBP năm 2022. Ngày 28/12/2022 Sở Thông tin và Truyền thông ký kết với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chương trình công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2023; đồng thời, thực hiện biên tập, in, phát hành 1.500 cuốn sổ tay tuyên truyền biển, đảo.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Khai mạc đường sách trưng bày, triển lãm sách, báo, tạp chí chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) lần thứ hai năm 2023. Theo đó, đường sách có 20 gian trưng bày của 20 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua 04 ngày triển lãm (*từ ngày 18/4 – 21/4/2023*) đường sách đã thu hút trên 7.000 lượt bạn đọc trong và ngoài tỉnh đến tham quan, đọc sách.

Tham gia giám sát Đoàn phóng viên hãng truyền thông Cake (Singapore) đến tỉnh hoạt động báo chí

Hợp tác với Báo Đầu tư thực hiện 05 kỳ báo với nội dung giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư trên Báo Đầu tư (*tiếng Việt và tiếng Anh*), bao gồm các thông tin, hình ảnh, bài viết, bài phỏng vấn lãnh đạo tỉnh về lợi thế so sánh, tiềm năng của tỉnh trên các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cơ chế hỗ trợ đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư, giới thiệu Cảng biển, Khu kinh tế, các khu- cụm công nghiệp tập trung,...

Theo đó, Sở cũng đã hợp tác với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ thực hiện 02 phóng sự tài liệu giới thiệu, quảng bá về tiềm năng hợp tác và phát triển, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Trà Vinh về văn hóa, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp... với tên chương trình: “*Xây dựng thương hiệu gạo Trà*

Vinh” và “*Xây dựng thương hiệu tôm Trà Vinh*”, được phát trên sóng truyền hình VTV Cần Thơ.

Thực hiện Quyết định số 2551-QĐ/TU ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy ban hành Quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí. Hàng quý, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ. Thông qua hội nghị này nhằm chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện nổi bật trong tỉnh, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, giới thiệu những thành tựu, tiềm năng về kinh tế, xã hội của tỉnh, những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch, kịp thời đấu tranh với các thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và định hướng dư luận về những vấn đề bức xúc được xã hội quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ban hành trên 100 văn bản chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trong tỉnh tổ chức thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước, của tỉnh; các chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; công tác xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch của tỉnh.

Trong năm, Trang Thông tin điện tử Sở đã đăng tải 03 tin, bài và 22 văn bản của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

2. Đánh giá chung

a) Ưu điểm

Nhìn chung, hằng năm, các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, định hướng công tác thông tin đối ngoại kịp thời cho địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, giúp cho các sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương; phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác thông tin đối ngoại, nhắc nhở, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tăng cường các hoạt động TTĐN tại địa phương...qua đó, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh quá trình thực hiện và tuyên truyền các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước, con người của tỉnh;

bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, quan hệ kinh tế, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Trà Vinh...

b) Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của tỉnh cũng còn nhiều bất cập, hạn chế. Những hạn chế chủ yếu đó là:

Việc tiếp cận các nguồn thông tin phục vụ công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại còn chậm và ít nội dung.

Sự phối hợp của các đơn vị trong công tác thông tin đối ngoại tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp và nhịp nhàng. Việc thực hiện báo cáo theo định kỳ về công tác thông tin đối ngoại chưa nghiêm túc, gây khó khăn trong công tác quản lý...

Nhân sự phụ trách công tác TTĐN đều là kiêm nhiệm, chưa được bố trí theo quy định

Công tác hướng dẫn xây dựng kế hoạch hàng năm chưa phù hợp với từng địa phương, đơn vị, làm cho công tác triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở cơ sở chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2024

Triển khai các văn bản mới liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

Tiếp tục thực hiện các phần việc được giao tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 về ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh năm 2024

Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng; các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Hợp tác với Báo Đầu tư thực hiện các bài viết tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

Hợp tác với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (VTV- Cần Thơ) thực hiện các chương trình tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh về thông tin đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí Trung ương viết về Trà Vinh. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ các thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình địa phương, đất nước, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch một cách chủ động và hiệu quả.

Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 2696/CTr-STTTT-BCHBĐBP ngày 28/12/2022 giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp những hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh kịp thời, nhanh chóng.

Sở Thông tin và Truyền thông xin báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh nắm./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thanh Luân